

# Người làm báo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có những chia sẻ với Báo Thái Bình về yêu cầu của người làm báo trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

**Phóng viên:** Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của báo chí cách mạng trong 93 năm qua?

**Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên:** Trải qua 93 năm hình thành và phát triển, báo chí nước ta đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức, thực sự là vũ khí sắc bén, ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng. Phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, những năm qua, các cơ quan báo chí của Thái Bình đã thực hiện tốt sứ mệnh trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phân ánh đúng đắn, kịp thời và sinh động về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh; biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng,

an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Báo chí Thái Bình cũng có nhiều cố gắng trong việc phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp trong xã hội. Bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần; đồng thời, trực tiếp tham gia vào quá trình giám sát, quản lý xã hội, phân ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân, đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

**Phóng viên:** Xin đồng chí cho biết cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tình hình an ninh trật tự hiện nay có tác động như thế nào tới báo chí cách mạng Việt Nam và việc tiếp nhận thông tin của người dân?

**Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên:** Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang tác động trực tiếp đến sự "sinh tồn" của

các phương tiện truyền thông truyền thống, ảnh hưởng mạnh mẽ đến kỹ năng tác nghiệp của nhà báo. Để nắm bắt được xu thế mới này, các cơ quan báo chí và quản lý báo chí cần hiểu sâu hơn về những tác động của nó, từ đó có những bước đi phù hợp với xu thế chung, đưa ra một số giải pháp hữu hiệu trong việc nâng cao chất lượng các phương tiện kỹ thuật và chất lượng các tác phẩm báo chí và kỹ năng tác nghiệp của nhà báo.

Ở đây, tôi muốn đề cập đến một khía cạnh đó là báo chí tuyên truyền, đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng không gian mạng chống phá Đảng, Nhà nước ta. Cụ thể là thời gian qua, lợi dụng việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã sử dụng chiêu bài kích động lòng yêu nước của người dân Việt Nam để gây rối an ninh trật tự. Chúng đẩy mạnh các hoạt động chống phá bằng cách tuyên truyền khi Luật An ninh mạng ban hành thì người



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham trường quay của Báo Thái Bình điện tử.

Ảnh: MINH ĐỨC

sử dụng dịch vụ sẽ bị kiểm soát những thông tin cá nhân nhằm cấy vào sự bức xúc trong người dân; nhưng thực chất các đối tượng này rất lo sợ với Luật An ninh mạng, Đảng, Nhà nước ta sẽ khống chế được những thông tin xấu, độc hại, các hoạt động chống phá của chúng. Thêm vào đó, một số người dân do thiếu hiểu biết về pháp luật, do mơ hồ, chưa hiểu hết bản chất sự việc, vội tin theo những luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch nên mới bị chúng kích động, dẫn đến tham gia các hoạt động gây mất an ninh trật tự như thời gian qua.

Vì vậy, các nhà báo cần có thêm nhiều tin, bài, nhiều tác phẩm báo chí bảo đảm các yêu cầu: Thời sự - Chuẩn mực - Công tâm - Phong phú - Hấp dẫn để kịp thời tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho nhân dân.

**Phóng viên:** Trước vấn đề thực tiễn đặt ra như hiện nay, yêu cầu đối với những người làm báo là gì, thưa đồng chí?

**Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên:** Trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, bùng nổ thông tin, nhất là thông tin trên mạng xã hội như hiện nay; các thế lực thù địch ngày càng lợi dụng thông tin trên internet,

mạng xã hội thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta, vì vậy, những người làm báo cần hội tụ các yếu tố: Trung thành - Tận tụy - Đoàn kết - Sáng tạo - Hiệu quả.

**Thứ nhất là trung thành:** Người làm báo trong thời kỳ hiện nay yêu cầu số một đặt ra là phải là trung thành; đó là trung thành với Đảng, trung thành với chế độ, trung thành với đường lối, chính sách và trung thành với nhân dân.

**Thứ hai là tận tụy:** Người làm báo phải tận tụy, bởi trước yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trước yêu cầu phát triển hàng ngày, hàng giờ của hệ thống thông tin nếu người làm báo không tận tụy thì không thể tồn tại. Ở đây, chúng ta hiểu cụ thể hơn đó là: tận tụy với công việc, với nhân dân, với Đảng, chế độ; tận tụy với việc tiếp thu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, tận tụy với nghề nghiệp làm báo; tận tụy trong học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh.

**Thứ ba là đoàn kết:** Người làm báo phải có tinh thần đoàn kết; đoàn kết ở đây không đơn thuần là đoàn kết trong nội bộ cơ quan mà còn phải đoàn kết với nhân dân, với đồng đội và rộng hơn nữa là thắm nhuần tư

tưởng đoàn kết trong óc, trong tim của người làm báo với tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

**Thứ tư là sáng tạo:** Người làm báo phải sáng tạo, bởi trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ thông tin và các phương tiện để thực hiện công nghệ đó phát triển, thay đổi từng ngày, từng giờ, do vậy người làm báo phải luôn sáng tạo; sáng tạo để tiếp nhận, sáng tạo để sử dụng, sáng tạo để ứng dụng trong quá trình tác nghiệp.

**Thứ năm là hiệu quả:** Tất cả 4 yêu cầu tôi nói ở trên đều nhằm đến mục tiêu cuối cùng đó là hiệu quả. Hiệu quả ở đây xét toàn diện trên tất cả các lĩnh vực đó là chính trị, tư tưởng, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Và tất cả nội dung đó phải đạt ra yêu cầu cao hơn, nghiêm túc hơn đối với người làm báo trong giai đoạn hiện nay.

**Phóng viên:** Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, nhất là lợi dụng không gian mạng để thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đồng chí có định hướng gì cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khi tiếp nhận thông tin?

**Tiến sĩ Nguyễn Hồng Chuyên:** Trong khi các cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn

chỉnh luật pháp để quản lý chặt chẽ hơn, đầy đủ các thông tin xuyên tạc bịa đặt, thông tin "xấu, độc" trên internet và mạng xã hội thì mỗi người dân khi sử dụng internet và mạng xã hội cần phải tỉnh táo, cần biết "gạn đục, khơi trong", cảnh giác với những thông tin xấu độc, không chia sẻ, tin theo những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tránh tình trạng vô tình tiếp tay cho các hoạt động chống phá, dẫn đến vi phạm pháp luật. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần thường xuyên, tiếp nhận thông tin trên các báo: Nhân Dân, Quân đội nhân dân, báo đảng địa phương, Tạp chí Cộng sản và Bản tin Thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.... thông qua đó sẽ mang lại nhận thức đúng cho người dân và khi người dân nhận thức đúng sẽ hành động đúng, sẽ tự mình nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc, tránh được những luồng thông tin xấu độc hại do các thế lực thù địch, phản động, kẻ xấu kích động, mua chuộc.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

**NGUYỄN HÌNH**  
(thực hiện)



Phóng viên tác nghiệp.

Từ khi có Báo Thanh Niên, báo chí Việt Nam luôn gương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Báo Thanh Niên đã tiên phong mở đầu cho cuộc cách mạng tư tưởng, đưa nền tảng tư tưởng truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đào tạo lớp làm báo vô sản đầu tiên của Việt Nam và các thế hệ làm báo Việt Nam sau này.

Ngày 2/6/1950, Chính phủ chính thức quyết định cho thành lập Hội những người viết báo Việt Nam, tiền thân của Hội Nhà báo Việt Nam ngày nay. Tháng 7/1950, Tổ chức Báo chí quốc tế (OIJ) nhóm họp ở Phần Lan đã công nhận Hội những người viết báo Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức. Nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, tháng 2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 52 lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925).

Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức lễ kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam. Đây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí là sự nghiệp của toàn dân.

Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Báo chí Việt Nam ngày 21/6/2000, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý gọi ngày Báo chí Việt Nam là ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

# Sáng mãi ngôi nhà chung của những người làm báo

Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên. Từ đó, nền báo chí cách mạng Việt Nam bắt đầu hình thành.

nước, báo chí nước ta đã phát triển khá nhanh cả về số lượng và chất lượng, hình thành nên hệ thống thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình rộng khắp cả nước. Nội dung thông tin của báo chí ngày càng đa dạng, phong phú, hấp dẫn. Báo chí đã đi sâu vào thực tiễn đời sống, phát hiện, giới thiệu, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình mới. Báo chí đã thể hiện rõ quan điểm bảo vệ và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa dân tộc, tuyên truyền, cổ vũ toàn dân phát huy có chọn lọc nền văn hóa tiên tiến của nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, ngăn chặn văn hóa lai căng lộn xộn xâm nhập vào Việt Nam. Báo chí đã khơi dậy, cổ vũ, tạo động lực và biến nhiều hoạt động xã hội, từ thiện trở thành phong trào của toàn xã hội.

93 năm qua, nền báo chí cách mạng Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh vì độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp chung của đất nước. Ngày nay, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang thực hiện nhiều chủ trương, chính sách phát triển đất nước, quyết tâm

phòng, chống tham nhũng, lãng phí và những hành vi tiêu cực, các cơ quan báo chí có nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố tích cực, đấu tranh, phòng, chống mặt tiêu cực. Vai trò đó được đội ngũ nhà báo trên khắp cả nước thể hiện qua việc thực hiện các phỏng sự điều tra, tham gia giám sát, phân biệt, vì sự công bằng và những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Vinh quang của nghề báo luôn đi đôi với những gian nan, nhọc nhằn, thậm chí là hiểm nguy, đôi khi niềm đam mê với nghề, bản lĩnh nghề nghiệp và ý chí vững vàng. Hoạt động của báo chí trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong quá trình hội nhập quốc tế và cơ chế thị trường, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay đã và đang phát triển như vũ bão. Trước những yêu cầu mới, báo chí cách mạng Việt Nam mãi mãi kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, bảo vệ quan điểm, nâng cao chất lượng tin tức, bám sát thực tiễn là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước, tổ chức xã hội và là diễn đàn của nhân dân.

Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh không ngừng của báo chí cách mạng Việt Nam, trên 30 năm qua, kể từ ngày Hội Nhà báo tỉnh được thành lập (12/6/1985) đến nay, Hội đã trải qua 7 kỳ đại hội. Vượt lên bao

khó khăn, thử thách, Hội Nhà báo tỉnh đã có những bước phát triển, trưởng thành rất đáng tự hào. Ngày đầu thành lập Hội có vài chục hội viên, đến nay có trên 150 hội viên công tác ở 5 chi hội nhà báo thuộc các cơ quan báo chí, tạp chí trong tỉnh và câu lạc bộ nhà báo cao tuổi. Theo Quyết định số 979/QĐ-HNBVN ngày 6/4/2018 của Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, kể từ ngày 1/7/2018 các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại Thái Bình sẽ chuyển về sinh hoạt hội tại Hội Nhà báo tỉnh. Nhìn chung, cán bộ, hội viên của Hội đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Hội thật sự đã trở thành ngôi nhà chung của những người làm báo và tâm trong việc quy hoạch, phát triển, định hướng nội dung thông tin, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đầu tư kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan báo chí. Cùng với đó là sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, trong các cuộc thi báo chí, liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc...

Những người làm báo tỉnh nhà nhận thức sâu sắc rằng yêu tố quyết định hàng đầu để Hội



Bạn đọc với các ấn phẩm của Báo Thái Bình tại Hội báo toàn quốc 2018.

Nhà báo tỉnh phát triển vững mạnh như ngày nay đó chính là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, thường xuyên của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của các cơ quan chủ quản, định hướng tư tưởng và cơ quan quản lý báo chí. Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm trong việc quy hoạch, phát triển, định hướng nội dung thông tin, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đầu tư kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho các cơ quan báo chí. Cùng với đó là sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, trong các cuộc thi báo chí, liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc...

Cùng với những thành tích đạt được trong những năm qua,

Hội Nhà báo tỉnh cũng nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế nhất định trong việc tập hợp những người làm báo nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, ý thức chấp hành pháp luật và 10 quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương, chính sách của tỉnh, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018), 33 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh (12/6/1985 - 12/6/2018), Hội Nhà báo tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh những năm qua luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; cảm ơn những người làm báo và đồng bào bạn đọc đã kể vai, sát cánh, sẻ chia, cảm thông với những khó khăn để Hội Nhà báo tỉnh ngày càng đổi mới và phát triển.

**PHÍ VĂN THANH**  
(Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo tỉnh)